

## หนังสือและคำชี้แจง

ลำดับ	ชื่อหนังสือ	ราคา/เล่ม	คำชี้แจง
1	นิมิตในพระคัมภีร์ที่ควบคุมและบัญชาเรา	60	"ที่ไหนไม่มีนิมิตประชาชนที่นั่นก็เตลิดไป" (สภษ.29:18) นิมิตที่ยิ่งใหญ่ก็คือพระคริสต์และคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ วันนี้เราต้องมาก่อสร้างพระกายสำเร็จแผนการบริหารของพระองค์
2	แผนการบริหารของพระเจ้า	140	แผนการบริหารของพระเจ้าเป็นคำศัพท์ภาษาเดิมที่ใช้ใน 1 ทิโมธี 1:4 คือคำว่า Oikonomia ซึ่งมีความหมายว่าการปกครองของครอบครัว การจัดการในครอบครัว การจัดแจงและการแจกจ่าย หรือการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินทรัพย์สมบัติและธุรการต่างๆ การที่เราใช้ศัพท์คำนี้จุดประสงค์เพื่อที่จะเน้นหนักถึงประเด็นแห่งธุรกิจงานอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า นั่นก็คือพระเจ้าประสงค์ที่จะแจกจ่ายตัวของพระองค์เองเข้าสู่ภายในของมนุษย์ เป็นชีวิตของเขาให้เขาก่อรูปเป็นพระกายของพระคริสต์
3	ประสบการณ์แห่งชีวิต	200	ถึงแม้เราจะรู้ความปรารถนาและพระประสงค์ของพระเจ้าว่าพระองค์ต้องการจะได้มนุษย์กลุ่มหนึ่ง ให้มีแบบฉายาของพระองค์ ถ้าแดงสำราศีของพระองค์ และมีอำนาจของพระองค์มาจัดการกับศัตรูของพระองค์ แต่ว่าบ่อยคนนักที่รู้ว่าความปรารถนาและพระประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ของเจ้านี้ต้องอาศัยชีวิตของพระองค์เองจึงจะสามารถบรรลุถึงได้ ขอคุณพระเจ้าโดยอาศัยพี่น้องของเราได้นำเอาแนวทางของชีวิตที่อัศจรรย์และซ่อนเร้นอยู่เขียนออกมา เพื่อให้ผู้เชื่อส่วนใหญ่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ถึงยอค่าเหล่านี้สามารถกล่าวได้ว่าได้รับรวมเอาเนื้อหาที่เป็นแก่นแท้ของการรู้จักและการประสบการณ์ของวิสุทธิชนถึง 2 พันปี ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกกล่าวถึงการรู้จักของชีวิตรวม 14 ประเด็น ส่วนที่ 2 บรรยายประสบการณ์แห่งชีวิตรวม 19 ประเด็น
4	พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง	120	หนังสือเล่มนี้พูดถึงเกี่ยวกับแผ่นดินคณาอันที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแบบเลี้ยงถึงพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง เพื่อให้เราได้รับจนชีวิตเติบโตนำมาซึ่งการสร้างวิหาร เพื่อเป็นที่ประทับคือคริสตจักรและสร้างเมืองซึ่งก็คืออาณาจักรตั้งขึ้นบนโลก
5	แบบเรียนชีวิต เล่ม 1	60	เป็นหนังสือที่เหมาะสมสำหรับผู้แรกเชื่อ แต่ละเล่มมี 12 ตอน รวม 48 ตอน พูดถึงรู้ว่าจะได้รับความรอดแล้ว, ความจำเป็นที่ต้องได้รับความรอดทั้งครอบครัว, การชำระสะสางชีวิตเก่า, การอธิษฐาน, การอ่านพระคัมภีร์ ฯลฯ จนที่สุดคือได้รับสำราศี
6	แบบเรียนชีวิต เล่ม 2	60	
7	แบบเรียนชีวิต เล่ม 3	60	
8	แบบเรียนชีวิต เล่ม 4	60	
9	ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ	150	หนังสือเล่มนี้ รวบรวมขึ้นจากคำเทศนาของพี่น้องวอท์ซแมน นี้ซึ่งได้กล่าวไว้ในขณะเยือนประเทศอังกฤษ และประเทศอื่นๆ ในยุโรป หนังสือเล่มนี้ได้ถูกเรียบเรียงเป็นเล่มขึ้นครั้งแรกในภาคภาษาอังกฤษโดยพี่น้องแองกัส ไอ คินเนียร์ (Angus I Kinnear) หลังจากพิมพ์ออกสู่ตลาดได้ไม่นานนัก ก็เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก กว่า 100 ภาษา

## หนังสือและคำชี้แจง

ลำดับ	ชื่อหนังสือ	ราคา/ เล่ม	คำชี้แจง
10	ทำความเข้าใจกับชีวิต	140	ถึงแม้เราจะรู้ความปรารถนาและพระประสงค์ของพระเจ้าว่า พระองค์ต้องการจะได้มนุษย์กลุ่มหนึ่ง ให้มีแบบฉายาของพระองค์ ลำแสงสว่างาคีของพระองค์ และมีอำนาจของพระองค์มาจัดการกับศัตรูของพระองค์ แต่อย่างน้อยคนหนึ่งที่รู้ถึงความปรารถนาและพระประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี้ต้องอาศัยชีวิตของพระองค์เองจึงจะสามารถบรรลุถึงได้ ขอคุณพระเจ้า โดยอาศัยพี่น้องของเราได้นำเอาแนวทางของชีวิตที่อัศจรรย์และซ่อนเร้นอยู่เขียนออกมา เพื่อให้ผู้เชื่อส่วนใหญ่สามารถมองเห็น และสัมผัสได้ถ้อยคำเหล่านี้สามารถกล่าวได้ว่าได้รวบรวมเอาเนื้อหาที่เป็นแก่นแท้ของการรู้จักและการประสบการณ์ของ วิสุทธิชนถึง 2 พันปี ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกกล่าวถึงการ รู้จักของชีวิตรวม 14 ประเด็น ส่วนที่ 2 บรรยายประสบการณ์ แห่งชีวิตรวม 19 ประเด็น
11	การฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า	60	ให้เรารู้จักความเป็นมาของคริสตจักรที่แท้จริง
12	ประวัติวาทกรรม นี	50	เป็นคำพยานและถ้อยคำของพี่น้องวาทกรรม นี ที่พูดถึง ประวัติของตัวเองอย่างละเอียดเมื่อเดือนตุลาคม 1936
13	พระเจ้ามีจริงหรือ?	50	เป็นหนังสือกิตติคุณ 3 เล่มที่เปิดเผยเรื่องราวของพระเจ้าอย่าง
14	พระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยของพระเจ้าหรือ?	50	มีเหตุมีผล และเพิ่มกำลังความเชื่อให้กับบรรดาผู้เชื่อพระเจ้า
15	พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือ?	50	เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า แสวงหาพระเจ้าและต้องการ พิสูจน์พระเจ้า, พระคัมภีร์ และพระเยซู
16	ลิปสองตะกร้าเล่ม 1	60	มีทั้งหมด 12 เล่ม ปัจจุบันเปลออกมาก 8 เล่มแล้ว หนังสือนี้เป็นบทประพันธ์ของพี่น้องวาทกรรม นี ส่วนใหญ่เป็นข่าวสารที่มีเนื้อหาสั้นๆ แต่ละเล่มจะมีเนื้อหา 12 บท เนื้อหาของข่าวสารในแต่ละเล่มไม่ใช่เรื่องเดียวกัน บางบทเป็นข้อความเตือนสติ บางบทเป็นข้อหนุนใจ และบางบทพูดถึงหลักความจริง แต่ต่างก็มีความอุดมสมบูรณ์ มีแสงสว่าง และมีกาลหล่อเลี้ยงแห่งชีวิต
17	ลิปสองตะกร้าเล่ม 2	60	
18	ลิปสองตะกร้าเล่ม 3	60	
19	ลิปสองตะกร้าเล่ม 4	60	
20	ลิปสองตะกร้าเล่ม 5	60	
21	ลิปสองตะกร้าเล่ม 6	60	
22	ลิปสองตะกร้าเล่ม 7	60	
23	ลิปสองตะกร้าเล่ม 8	60	
24	บทเรียนชีวิตหนังสือเยเนซิส 1	250	เป็นหนังสืออธิบายพระคัมภีร์อย่างละเอียดในเชิงประสบการณ์แห่งชีวิตชนิดข้อต่อข้อ
25	บทเรียนชีวิตหนังสือเยเนซิส 2	250	
26	บทเรียนชีวิตหนังสือเยเนซิส 3	250	
27	พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟูภาษาไทย	1,000	แปลตรงความหมายเดิม มีข้อพระคัมภีร์อ้างอิง มีคำอธิบาย มีหัวข้อหลักและโครงร่างย่อของแต่ละเล่ม ตลอดจนผู้เขียน สถานที่และเวลาเขียน พิมพ์จากประเทศเกาหลีด้วยกระดาษที่บางและอย่างดี

หนังสือที่เสนอมานี้เป็นเพียงบางส่วน ยังมีอีกหลายเล่มทั้งภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ และยังมีหนังสือฟื้นฟูยามเช้า (มานาประจำวัน) ซึ่งทางห้องสมุดได้แปลจากภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน สำหรับพี่น้องอ่านทุกยามเช้า (เฝ้าเดี่ยว)